



PORTLAND
Public Schools

Thông Báo Giám Đốc Cấp Cao Mới Khu Vực, Chris Frazier

Tháng 5 năm 2023

Kính gửi Nhân viên và các Gia đình PPS,

Tôi vui mừng thông báo rằng Chris Frazier sẽ tham gia trong ban lãnh đạo PPS với tư cách là Giám Đốc Cấp Cao Khu Vực. Chris sẽ đảm nhận vai trò này bắt đầu từ mùa thu năm 2023, ông đã từng là Hiệu trưởng của Trường Trung học Franklin từ năm 2018.

Sau bốn năm làm hiệu phó trường Franklin, Chris được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Đầu nhiệm kỳ tại Franklin, Chris đã tự khẳng định mình là một nhà lãnh đạo hiệu quả và gắn bó, tìm hiểu học sinh ở cấp độ cá nhân và thúc đẩy môi trường học tập thân thiện, an toàn và tích cực phản ánh sự đa dạng chủng tộc và sắc tộc của cộng đồng Franklin. Trong thời gian làm Hiệu trưởng trường Franklin, Chris đã nâng tỷ lệ tốt nghiệp từ 85% lên 88%, bao gồm 100% học sinh Da Đen vào năm 2022.

Sự cống hiến của Chris cho công bằng giáo dục không bao giờ giới hạn trong các hội trường Franklin. Ông tiếp tục công việc của mình thay mặt cho tất cả học sinh trong học khu bằng cách đóng góp Sáng kiến Hệ Thống Trung Tâm Bình Đẳng Chủng Tộc (RECPI) của PPS, phục vụ với tư cách là thành viên của Liên Minh Hướng Dẫn PPS Tái Hình Dạng và xây dựng mối quan hệ với các đối tác trong các trường học và học khu, bao gồm cả Schools Uniting Neighborhoods (SUN), Open School/Step Up, Phòng Y Tế Quận Multnomah, Head Start, Chương Trình Phụ Huynh Tuổi Vị Thành Niên, I Am Academy, và Dự Án Trao Quyền Cho Thanh Niên, cùng nhiều dự án khác.

Trước khi đến Franklin, Chris đã trải qua 9 năm tại Trường Trung học Công giáo De La Salle North, làm giáo viên kinh tế kinh doanh, cố vấn học tập và Lãnh đạo Học sinh, cuối cùng được thăng chức Hiệu Phó Học Tập và Ghi Danh. Kinh nghiệm của ông cũng bao gồm chín năm làm trợ lý huấn luyện viên đội tuyển bóng đá của trường trung học Grant.



Chris có bằng Cử nhân Khoa học về kinh tế kinh doanh với chuyên ngành xã hội học từ Đại học Willamette, bằng Thạc sĩ Nghệ thuật Giảng dạy từ Đại học Concordia và giấy phép điều hành từ Portland State University.

Hãy cùng tôi chúc mừng Chris Frazier với vai trò mới của ông trong cộng đồng PPS.

Trân trọng,

Tiến sĩ Jon Franco, Giám Đốc Các Trường Học